



ORLANDO, FLORIDA.

Nguyễn Đức Tùng

Hội-Nghị Hưởng-Đạo Trưởng Niên Việt-Nam ở Trại Thăng Tiến 7 thông-qua đề-nghị của văn-phòng Hưởng-Đạo Trưởng-Niên để tổ-chức Trại Trưởng-Niên mỗi hai năm chen kẽ với Trại Thăng Tiến để dân Làng Bách-Hợp,các Xóm Trưởng niên ,huynh-trưởng Hưởng-Đạo khắp nơi có dịp gặp gỡ, thăm viếng nhau thường xuyên hơn. Trưởng Chủ-Tịch Ban Thường-Vụ Nguyễn Văn Thuật cũng đề-nghị huynh-trưởng Hưởng-Đạo khắp nơi nên gặp gỡ nhau hai năm một lần để có dịp bàn thảo, trao đổi ý-kiến, kịp thời điều-chỉnh những gì cần-thiết để phong trào phát-triển mạnh hơn nữa. Vì thế mà **Trại Hội-Nghị Huynh-Trưởng Hưởng-Đạo Việt-Nam** sẽ được tổ-chức tại **Orlando, Florida, Hoa-Kỳ vào dịp Hè 2004**. Trại Hội-Nghị kỳ này cũng sẽ đánh dấu hai mươi năm Hội-Nghị Costa Mesa; có người đã khuất núi, kẻ còn sẽ dương cao mãi ngọn cờ Hưởng-Đạo Việt-Nam. Mời quý trưởng và gia-đình về miền nắng ấm để hát to bài ca Hợp Đoàn, Nguồn Thật, Giữ Chặt Mối Dây lần nữa.

Khi sinh sống cách xa nhau và đời sống bận rộn thì đi trại hội-nghị ở một nơi mà cả gia-đình cùng tham-gia du-lịch được là một điều lý-tưởng. Orlando, Florida sẽ đáp ứng được đòi hỏi này.

Thành-phố Orlando nằm gần như trung-điểm của tiểu-bang nắng ấm Florida nên thăm viếng nơi đây ở Florida cũng tiện. Có rất nhiều lý-do làm Orlando được xem là một trong những địa-điểm du-lịch hàng đầu trên thế-giới. Những thú vui và nơi thăm viếng ở đó có thể thỏa mãn từ ông bà cụ tám mươi đến em bé ba bốn tuổi do đó đưa cả gia-đình đi chơi không đâu bằng Orlando. Quý-vị sẽ rất ngạc-nhiên với giá sinh-hoạt ở Orlando nói riêng và Florida nói chung rất phải chăng từ khách-sạn, quán ăn, xe mướn, vé máy bay. Người Mỹ ở miền đông-bắc Hoa-Kỳ nhất là New York khi về già thường dọn về tiểu-bang nắng ấm này (Sunshine State). Một căn nhà ba phòng ngủ có vườn có hồ bơi ở đây chỉ bằng giá một condo ở San Jose, California. “Anh ơi có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời”, tìm về nơi nắng ấm vật giá rẻ mà sống mà du-lịch. Nhưng nổi tiếng nhất là những “Làng Canada”, đây là khu-vực những người Gia-Nã-Đại sống sáu tháng lạnh ở Florida, sáu

tháng ấm trở về nơi chôn nhau cắt rún, nhiều Canadien cũng “xin chọn nơi này làm quê-hương” thứ hai.

Nói đến Orlando là phải nói đến **Disney World**. Disney World ở Orlando có 4 khu-vực giải-trí (theme parks): **Magic Kingdom, EPCOT Center, MGM Studios và Animal Kingdom**, chỉ riêng Magic Kingdom cũng đã lớn hơn Disneyland ở Nam California; mỗi nơi phải đi một ngày mới hết. **Fort Wilderness** trực thuộc DisneyWorld, nơi được chọn làm Trại Hội-Nghị Trưởng Hưởng-Đạo Việt-Nam Hè 2004, được nhiều báo-chí du-lịch chọn là “number one Family Resort in America”. Tác-giả bài này cũng đã ba lần đưa Làng Bách-Hợp Washington, D.C. và Liên-Đoàn Hùng-Vương, Virginia cắm trại tại đây. Fort Wilderness nằm ở chính-giữa tất cả những khu vui chơi của Disney nên Disney World quảng-cáo rằng “camping among stars” quả không sai vì đi đâu cũng gần; thú-vị nhất là đất trại vô cùng yên-tĩnh với cây cao bóng cả mát mẻ dù là mùa hè, đến thùng thư thùng rác, trạm chờ xe bus cũng đều làm bằng cây để thỏa-mãn một người yêu thiên-nhiên khó tính nhất. Xe bus miễn phí của Disney đậu ngay trại để đưa trại-sinh đến các khu-vực giải-trí. Trong đất trại họ nuôi thả công, vịt Xiêm, chim cò đi lẫn lộn với trại-sinh thật thú-vị. Bãi biển nhân-tạo của trại có thuyền lớn đưa khách đi các nơi trong khu-vực Disney. Trên bãi cát này mỗi đêm quý-vị có thể ngồi nhìn trăng sao thật đẹp và chờ xem đọt pháo bông rất trữ tình. Toilet của trại được DisneyWorld quảng-cáo là “spotless” thật không ngoa, vô cùng sạch sẽ, có máy lạnh, có locker, máy làm nước đá và có cả thùng báo USA Today. Hồ bơi của trại không thua một hotel hàng đầu nào cả, luôn luôn có life guard rất an-toàn. Sân tennis có đèn để đánh ban đêm. Người lười đi bộ có thể mướn golf cart chạy vòng vòng vì trại giới-hạn xe hơi để giữ yên-tĩnh. Mỗi đêm trại có tổ-chức hát singalong cho trẻ em trong trại. Trại có đầy đủ các thú-vui khác như đi xe đạp, cưỡi ngựa, bắn cung, câu cá. Quý-vị trại-sinh nào chê cơm của đầu bếp trại thì có thể ăn ở nhà hàng buffet hoặc

steakhouse của trại. Chúng tôi thích nhất là chạy xe mười lăm phút ra khu phố Việt-Nam gần đó ăn tô phở nóng hoặc hủ-tíu ngon và rẻ, vào chợ Việt-Nam mua nhãn,vải, mít, ổi đem về trại ăn. **Khu vực phố Việt-Nam trên đường Colonial** ngày càng đông đảo, buôn bán sầm uất hơn vì càng đông người Việt về sống ở Orlando. **Sea World** nào cũng có màn biểu diễn cá voi, cá heo nhưng không ai có thể phủ nhận được **Killer Whale Show ở Orlando Sea World** là không tiền khoáng hậu, sẽ là “lifetime memory” cho quý-vị. **Universal Studios ở Orlando** lớn và có nhiều shows hơn ở California. Theo ý chúng tôi với cùng 50 đồng bỏ ra chỗ này là nơi chơi được vui nhất nhiều nhất ở Orlando. Nay Universal Studios lại mở thêm khu **Islands of Adventure** rất lớn với các vòng chạy (rides) lộn gan , lộn ruột cho con cháu tuổi khահ sinh của trưởng-niên chơi . Xin đừng nhắc với các Trưởng Bê Trên khu-vực **shopping ở con đường nổi tiếng International Drive** với hàng trăm tiệm outlets giá rẻ đi một xỉu. **Splendid China** , cách trại 10 phút lái xe, là khu thắng cảnh do Trung Cộng đầu tư khai thác. Khu vực 80 mẫu này là một nước Trung-Hoa thu hẹp với tất cả danh lam,kỳ tích, chùa chiền ở Trung-Hoa làm nhỏ lại, do nghệ-nhân Trung-Hoa làm từ Trung-Hoa đem sang, có Cấm Thành, Động Đình hồ,Tây hồ,chùa Thiếu-Lâm, Vạn Lý Trường Thành,đền đài Tây Tạng, Mông Cổ,Thành Cát Tư Hãn... Shop ở đây bán đồ gốm,đặt biệt bình trà,bình thủy,tượng Phật rất rẻ. Đây là chỗ chơi rất vui của dân các Xóm Làng Bách-Hợp. **Biển ở Florida**, khác với California là rất ấm và nước rất trong. Lái xe một giờ chúng ta đến **biển Daytona** , nơi có vòng đua xe hơi nổi tiếng. Lái xe một tiếng rưỡi quý-vị đi về vùng Tampa, nơi có nhiều người Việt-Nam sinh sống để tắm biển câu cá ở **Clear Water beach**, nước trong cát mịn. Chúng tôi chưa có dịp đi bãi biển “nhà nghèo Chũ Đồng Tử” (clothes optional) ở **South Beach, Miami** nên không báo cáo ở đây được, hẹn nhau đi chung kỳ này vậy. Ban Quản Trại lên chương-trình đi chơi bằng ghe gấn quạt máy qua các **đầm lầy cá sấu** thật là Hưởng-Đạo sẽ làm quý-vị sống lại tuổi kha-sinh.Thích thú nhất là khi Ban Quản trại có chương-trình thăm viếng các nhà **vườn trồng trái cây Việt-Nam** để chúng ta nhớ về Lái-Thiên,Long-Thành. Chúng tôi ưa thích nhất khi lang-thang ở phố biển miệt Palm Beach,Fort Lauderdale

để nhìn cây dừa,cây sứ, cây phượng-vĩ nhô ra từ căn nhà ai đó mà tưởng mình đang ở Vũng-Tàu, Nha Trang. Nên bỏ một ngày để đi **Key West** mà chúng tôi gọi đùa là Cà-Mau của Hoa-Kỳ,vì đây là điểm cực nam của lục-địa HoaKỳ,chỉ cách Cuba chín mươi dặm. Đường lái xe đẹp tuyệt-vời, duy-nhất trên thế-giới với hai bên đều là đại-dương. Key West đẹp và sạch hơn tuy rất giống Vũng Tàu và nhiều đảo ở Caribbean. Key West là nơi duy nhất mà có thể thấy được cả mặt trời mọc và mặt trời lặn trên mặt biển. Chúng ta sẽ uống một chai bia ở quán rượu ở Key West nơi **Hemingway** thường uống trước kia để nhớ đến nhà văn hào nổi tiếng này khi sinh thời đã sống ở đây. Khi ở Orlando gia-đình nào thích thì “hop” lên **Disney Cruise** ba bốn ngày ra Bahamas cũng rất vui.

Chúng tôi đi chơi nhiều nên Trại Trưởng đề-nghị viết bài này vì anh muốn có một cái nhìn của một người không sống ở Florida; dĩ nhiên bài viết có nhiều thiếu sót và sợ tốn giấy mực Hưởng-Đạo và thì giờ quý báu của độc giả. “Vui xuân không quên Tết Mậu-Thân”, trên đây là phần vui chơi. Trưởng Tổng-Thư-Ký Trần-Hoàng-Thân sẽ là Trại Phó phụ-trách về phần **Hội-Nghị Trưởng**. Xin quý trưởng và quý-vị đóng góp ý-kiến thảo-luận về cho trưởng Tổng-Thư-Ký. Hội-nghị và trại chỉ thành-công trọn



vẹn khi quý trưởng, quý-vị và gia-đình đi đông và đóng góp ý-kiến xây-dựng sôi nổi. Phần vui chơi cho toàn gia-đình là ăn chắc rồi. Còn lâu lắm chúng ta mới có trại lớn ở Florida do đó mong quý trưởng và quý-vị về họp mặt đông đủ.

Nguyễn Đức Tùng.(5/5/03)